



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๐๐๖

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สัณ สัณ.

(นางสิริกาญจน์ สุธวนิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	เปิด ๓ บริการ New Normal ใน รพ.กทม. ป้องกันโควิด-๑๙ เริ่ม ๑ มี.ค.นี้	กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, naewna, thailandplus, matichon, springnews, thaipost, prachatai, isranews, gnews, bangkokbiznews, healthserv, mcoot,	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้พัฒนารูปแบบบริการเชิงรุกด้านการแพทย์ให้บริการผู้ป่วยถึงบ้านและในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง ลดความแออัดในโรงพยาบาล อีกทั้งเป็นบริการสุขภาพวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ป่วยอาจสัมผัสกับเชื้อโรคโควิด-๑๙ ได้แก่ (๑) โครงการเจาะเลือดถึงบ้าน เน้นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการและทุพพลภาพ และผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคอ้วน (๒) การให้บริการรักษาทางไกล (Telemedicine) โดยข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจะถูกส่งต่อให้แพทย์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยผ่านระบบ Video Call (๓) การให้บริการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน หรือทางไปรษณีย์ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเดินทางไปรับยาที่ร้านยา หรือรอรับยาที่บ้านโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล โดยทั้ง ๓ โครงการเบื้องต้นจะเน้นผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับเมตาบอลิกในกลุ่มโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลในสังกัด กทม.ทั้ง ๙ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, โรงพยาบาลหลวงพ่อบุญศรี, ชูตินุสรณ์ อุทิศ, โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี, โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์, โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค.๖๔	ด้านบวก - เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเชิงรุกด้านการแพทย์แก่ผู้ป่วยถึงบ้านและในชุมชน - บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่ต้องเดินทางมาสถานพยาบาล ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับเชื้อโควิด-๑๙	- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการเชิงรุกด้านการแพทย์แก่ผู้ป่วยถึงบ้านและในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับเชื้อโรคโควิด-๑๙ พร้อมชี้แจงขั้นตอนการเข้ารับบริการสุขภาพวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
๒	กทม.เตรียมซักซ้อมขั้นตอนฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ก่อนเริ่มบริการฉีดจริง	แนวหน้า, naewna, dailynews, thairath, mgronline, siamrath, today.line,	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ต้องรอกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดส่งวัคซีนให้ กทม. จากนั้นจะนำเข้าคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรุงเทพมหานคร จัดสรรให้กับส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ วัคซีนล็อตแรกที่จะมาถึงไทย กทม. จะได้รับจำนวน ๖๖,๐๐๐ โดส ซึ่งจะฉีดได้ ๓๓,๐๐๐ คน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าก่อน โดยพื้นที่เป้าหมายกลุ่มแรก คือ เขตที่มีพื้นที่ติดต่อกับ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นเขตที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ระลอกใหม่จำนวนมาก	ด้านบวก - เตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักงานมัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ ในโรงพยาบาล

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตหนองแขม เขตจอมทอง เขตบางแค และเขตภาษีเจริญ สำหรับกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ และประชาชนทั่วไป น่าจะได้รับวัคซีนช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย. ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๕ ก.พ. จะซ้อมฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อซักซ้อมขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนเริ่มบริการฉีดจริง ซึ่งจะมีการจัดคิวให้บริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล สังกัด กทม. ๘ แห่ง		สังกัด กทม.
๓	เตรียมลงพื้นที่ แจกชุด ข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-๑๙	แนวหน้า, naewna	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวว่า ได้นำทุนส่วนตัวจัดซื้อข้าวสารจากสมาคมชาวนาไทย ถุง ๕ กิโลกรัม จำนวนรวม ๑๑,๐๐๐ ถุง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากสหพัฒน์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ลัง เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทั้งนี้ จะนำชุดข้าวสารอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร ๕ กิโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ๑ ลัง ไข่ไก่ ๑๐ ฟอง และปลากระป๋อง ๓ กระป๋อง ไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ก.พ. - ๒๐ มี.ค.๖๔ ในช่วงเย็นทุกวัน วันละ ๑,๐๐๐ ชุด และรับฟังปัญหาจากประชาชน โดยขณะนี้ลงพื้นที่ไปแล้ว ๕ เขต ได้แก่ เขตบางเขน, เขตทุ่งครุ, เขตบางพลัด, เขตคลองเตย และเขตพระนคร และจะลงพื้นที่ให้ครบทุกเขต เพื่อรับฟังปัญหาและรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาทันที	<u>ด้านบวก</u> - ลงพื้นที่ รับ ฟัง ปัญ ษา เรื่อง รว ร้อง ทุก ข์ ของ ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมดำเนินการแก้ไขอย่าง เร่งด่วน เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่าง ต่อเนื่อง
๔	กทม.เร่ง เคลื่อนย้าย ชากรถยนต์ ตั้งเป้าหมาย แล้วเสร็จ ก.พ.นี้	matichon	- นายสกลธี ภัททิยกุล รว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ดำเนินโครงการ ๑๐๐ วัน กำจัดซากรถยนต์พร้อมการทำความสะอาดสถานที่จอดซากรถยนต์ เพื่อลด และแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด ลดปัญหาแหล่งสะสมเชื้อโรค ลดอุปสรรค ในการเข้าระงับเหตุกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เคลื่อนย้ายซากยานยนต์ ๔ คัน บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ๓ คัน และ ขอยสวณมะลิ ๓ จำนวน ๑ คัน โดยจะนำไปจัดเก็บที่สถานที่จัดเก็บ ซากยานยนต์เขตหนองแขม ตามกฎหมายระบุให้มีการสืบหาเจ้าของซาก ยานยนต์ก่อน โดยการติดประกาศ ๑๕ วัน หากไม่พบเจ้าของ กทม.จะ นำไปจัดเก็บรักษาไว้ หากมีเจ้าของมาติดต่อจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ ๖ เดือน และขาย ทอดตลาด สำหรับสถิติจำนวนซากรถยนต์ ณ วันที่ ๒๒ ก.พ.๖๔ มีทั้งสิ้น ๘๖๕ คัน เคลื่อนย้ายแล้ว ๘๕๙ คัน คงเหลือ ๖ คัน อยู่ในพื้นที่เขตทุ่งครุ ๓	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ดำเนินการตาม พ.ร.บ.รักษา ความสะอาดและความเป็น ระเบียบ เรียบ ร้อย ของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การจัดระเบียบการจอดทิ้งซาก รถยนต์ไว้บนถนน หรือสถานที่ สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการขอความร่วมมือ ในการพัฒนาเมืองด้วยการแจ้ง เบาะแสการจอดทิ้งซากรถยนต์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.			คัน, เขตวัฒนา, เขตยานนาวา และเขตคลองเตย เขตละ ๑ คัน โดย กทม. ตั้งเป้าหมายจะเคลื่อนย้ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.นี้		
๕	ปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น หลังจัดเก็บภาษีที่ดินฯ น้อยกว่าที่คาดการณ์	เดลินิวส์, ข่าวสด Khaosod,	<p>- นายเกรียงยศ สุดลาภา รพว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปีภาษี ๖๓ ว่า กทม.สามารถจัดเก็บภาษีประจำปี ๖๓ ได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ จากการตรวจสอบข้อมูลการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดของ กทม. มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครองและเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงาน ทำให้ข้อมูลสำนักงานเขตไม่เป็นปัจจุบัน กทม. จึงหาแนวทางแก้ไข โดยดำเนินการโครงการแผนที่ภาษีให้การสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด, โครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของ กทม. เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูล และการส่งออกข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีถูกต้อง และเป็นธรรมกับผู้เสียภาษี</p> <p>- การปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๖๓ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากภาวะวิกฤติโควิด-๑๙ กระทบต่อการจัดเก็บรายได้จากเดิมที่ตั้งประมาณการรายรับสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๖๓ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท สามารถจัดเก็บได้ประมาณ ๑,๒๕๕ ล้านบาท ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอรับเงินชดเชยการจัดเก็บรายได้จากรัฐบาลตามมติ ครม. เป็นเงินประมาณ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท ขณะเดียวกัน กทม. ต้องปรับลดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๖๓</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูล และการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	- สำนักงานคลัง สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดทำโครงการแผนที่ภาษี ให้การสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด และโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของ กทม. รวมทั้งขั้นตอนการจัดเก็บภาษีอย่างต่อเนื่อง
๖	ผ่อนปรนมาตรการเพิ่มเติม ๔ กลุ่มกิจการพร้อมตรวจเชิงรุกสถานที่เสี่ยงต่อเนื่อง	ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, mcot, springnews, matichon, js๑๐๐, mgronline, sondhitalk, bangkokbiznews, isranews, thansettakij, thaipbs, kaohoon,	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รพว.กทม. เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้หารือมาตรการผ่อนปรนเพิ่มเติม หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ของรัฐบาลมีมติกำหนดเขตพื้นที่ควบคุม โดยกรุงเทพฯ ลดระดับเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมและผ่อนปรนมาตรการที่สำคัญ ได้แก่ ร้านอาหาร สถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ กิจการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด เปิดได้ไม่เกิน ๒๓.๐๐ น. จำหน่ายสุราได้ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะนั่งอย่างน้อย ๒ เมตร	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เพิ่ม ความ เข้ม งวด มาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลสถานประกอบกิจการในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายหลัง กทม.ออกประกาศผ่อนปรนให้เปิดกิจการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่</p>	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามนโยบายของรัฐบาลและมติของคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.		posttoday, onem๑, prachachat, newtv, thebangkokinsight, thestandard, dailynews, khaosod, tnnthailand, komchadluek,	ห้ามมีโต๊ะยืน และพื้นที่เดิน เพื่อลดความใกล้ชิด ลดการแพร่เชื้อ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ และหมอลงกษ หรือการลงทะเบียนที่กันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ สถานประกอบการประเภทยิม ฟิตเนส สถานที่ออกกำลังกาย เปิดให้บริการได้ตามปกติและจัด Class ฟิตสอน สนามแข่งขันเปิดให้มีการเข้าชมได้ แต่มีข้อกำหนดสำหรับกีฬาแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน การประชุม อบรม สัมมนา จัดเลี้ยง จัดการแสดง สามารถจัดได้มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน ๓๐๐ คน หากเกิน ๓๐๐ คน ต้องขออนุญาตสำนักงานเขต ส่วนโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดได้ตามปกติภายใต้มาตรการควบคุม ซึ่งมาตรการผ่อนปรนทั้งหมดเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๔ เป็นต้นไป	ระบาดของโรคโควิด-๑๙	รวมทั้งการเข้มงวดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
๗	สนศ. - ม.นวมินทร์ฯ ติวเข้ม O-NET ๖๔ ยกระดับผลการสอบนักเรียน กทม.	เดลินิวส์, thethaipress,	- นายชจิต ชัชวานิชย์ รป.กทม. กล่าวว่า กทม. ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทร์ราชกิจโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด กทม. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยการสอนเสริมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียนในสังกัด กทม. เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนวมินทร์ราชกิจที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาหลัก ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยเปิดสอนเสริมติวเข้ม จำนวน ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๔, ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ มี.ค.๖๔, ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒ มี.ค.๖๔ และครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร พร้อมทั้งถ่ายทอดสดแบบ real-time ไปยังโรงเรียนในสังกัด กทม. ที่มีการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๘ โรงเรียนให้รับชมพร้อมกัน เพื่อยกระดับผลการสอบ O-NET ของนักเรียนในสังกัด กทม.ในปีให้สูงขึ้นเป็นอันดับต้นของประเทศ	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ให้กับนักเรียนในสังกัด กทม. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อยกระดับผลการสอบให้สูงขึ้น	- สำนักงานการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด กทม.
๘	ศบค.ยังไม่เปิดเรียน ๑๐๐% ใน ๔ จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ	dailynews, thaipost, thebangkokinsight, siamrath, matichon	- นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (ศบค.) ได้พิจารณาการจัดการเรียนการสอนใน ๔ จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ประกอบด้วย กรุงเทพฯ จ.สมุทรปราการ จ.ปทุมธานี และ จ.นนทบุรีว่าให้โรงเรียนใน ๔ จังหวัด จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานระหว่างการเรียนที่สถานศึกษากับการเรียนออนไลน์ ทั้งนี้ จะนำเสนอเรื่องการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบในวันที่ ๒๘ ก.พ.นี้ เพราะจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมพร้อมมาตรการการรองรับการเปิดการเรียนการสอนรวมทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียน สังกัด กทม.	- สำนักงานการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียน สังกัด กทม.

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ในช่วงที่ผ่านมามีความมั่นใจในระดับหนึ่ง แม้ยังมีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่ เช่น ปทุมธานี สมุทรปราการ ดังนั้น เห็นว่ายังไม่ควรเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ แต่จะไม่มีเปิดโรงเรียน หรือหยุดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา</p>		
๙	<p>ศบค.เห็นชอบวัคซีนโควิด-๑๙ ลีดแรกมี ๔ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ๑๓ จังหวัด</p>	<p>lqnewscenter, ryt๙, tnnthailand, kaohoon, sanook, infoquest, siamrath, dailynews, bangkokbiznews, naewna, isranews, bbc, komchadluek,</p>	<p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบแผนกระจายวัคซีนโควิด-๑๙ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ โดส ซึ่งจะได้รับวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่ม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุม และพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม รวม ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร ๗๐,๐๐๐ โดส, กรุงเทพฯ (ฝั่งตะวันตก) ๖๖,๐๐๐ โดส ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ ๑๒,๔๐๐ โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย ๑,๖๐๐ โดส ผู้ที่โรคประจำตัว ๔๗,๐๐๐ โดส ประชาชนทั่วไปและแรงงาน ๕,๐๐๐ โดส, จ.ปทุมธานี ๘,๐๐๐ โดส, จ.นนทบุรี ๖,๐๐๐ โดส, จ.สมุทรปราการ ๖,๐๐๐ โดส, จ.ตาก (อ.แม่สอด) ๓,๐๐๐ โดส, จ.นครปฐม ๓,๕๐๐ โดส, จ.สมุทรสงคราม ๒,๐๐๐ โดส, จ.ราชบุรี ๒,๓๐๐ โดส, จ.ชลบุรี ๔,๗๐๐ โดส, จ.ภูเก็ต ๔,๐๐๐ โดส, จ.สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย) ๒,๕๐๐ โดส และ จ.เชียงใหม่ ๓,๕๐๐ โดส</p> <p>- สำหรับ ๔ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน, บุคคลที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรังระยะที่ ๕ ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด, โรคเบาหวาน และโรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า ๑๐๐ ก.ก. หรือ BMI มากกว่า ๓๕ ก.ก./ตร.ม., ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- เตรียมพร้อมการบริหารจัดการและการจัดสรรวัคซีนโควิด-๑๙ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แนวทางการบริหารจัดการและจัดสรรวัคซีนโควิด-๑๙ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง</p>